
 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  10  เมษายน  2560 
หวัข้อขา่ว   คุยโขมงข่าวเช้า (BIZ TIME) 

 

 

คยุโขมงขา่วเชา้ (BIZ TIME) วนัจนัทรท์ ี ่10 เมษายน 2560 

 คมนาคมคมุเขม้สถานขีนสง่-รถโดยสารสาธารณะ 
 ตลาดนัดจตจัุกร 4.0 สง่เสรมิคา้สง่ ปลกี ออนไลน ์ไวไฟฟร ี
 รายงานพเิศษ : กยท.จบัมอื สกว.น างานวจิยัตอ่ยอดยางพาราไทย   
 กก.ผจก.สายงานจัดการเงนิทนุบคุคล บล.กสกิรไทย วเิคราะหแ์นวโนม้ตลาดหุน้  
 ปธ.กลุม่บรษัิทในเครอื เอ็มทเีอส โกลด ์แมท่องสกุ ประเมนิทศิทางราคาทองค า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  10  เมษายน  2560 

หวัข้อขา่ว   TH-TYRE ล้อยางแบรนด์ไทยมาตรฐานสากล 
วัตถุดิบผลิตจากชาวสวนยาง 

 

TH-TYRE ล้อยางแบรนด์ไทยมาตรฐานสากล วัตถุดิบผลิตจากชาวสวนยาง 

      

 

ยางล้อแบรนด ์TH-TYRE (ไทย-ไทเอ่อร์) ยางล้อรถจากวัตถุดิบชั้นเย่ียมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยท่ีมี
มาตรฐาน คุณภาพสากล 
 
 การการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการผลักดันส่งเสริมการใช้
ยางพาราในประเทศของรัฐบาล ซึ่งอุตสาหกรรมยางล้อรถใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจ านวนมาก ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไทยมี
ผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถน าไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิต
ทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางท้ังหมด 
 
 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต ์ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงป ี2560 เนื่องมาจาก 
ตลาดส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น 
 
 หากมีการน าผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และที่ส าคัญ ได้มาตรฐาน
คุณภาพในราคาต่ ากว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการน าวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติมากข้ึนด้วย
มีการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่างๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม  



 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท. ได้รับความร่วมมือในการผลักดันการแปรรูปใช้ยางในประเทศใน
รูปแบบล้อยางกับบริษัทผลิตยางล้อจากเอกชน นั่นคือ “ดีสโตน” ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยท่ีส่งขายท่ัวโลก ทั้งในแถบ
เอเชียและยุโรป ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
 
 โดยโครงการดังกล่าว  จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด ์TH-TYRE (ไทย-ไทเอ่อร์) จะเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยม
ของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ยางเกิดจากการบูรณาการจาก
องค์กร 3 ภาคส่วน ได้เเก ่ภาครัฐ ภาคเอกชน เเละ ภาคเกษตรกร  
 “แบรนด ์TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 3 ประเภทด้วยกัน 
ประกอบด้วย ยางล้อรถมอเตอร์ไซค ์(2 ล้อ) และ ยางล้อรถยนต ์ซึ่งตลาดที่รองรับได้แก ่รถแท็กซี่ รถตู ้รถยนต์ทั่วไป (4 ล้อ) 
จะผลิตยางประเภทละ 2 รุ่น ซึ่งสิ่งส าคัญ คือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้ยางแบรนด์ไทย-ไทเอ่อร์จะได้ใช้ยางล้อท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และที่ส าคัญ ราคาเป็นถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะเราใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตโดยคนไทย 
ภายในประเทศเราเอง ผู้สนใจยางแบรนด์ไทย-ไทเอ่อร ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  กยท.ทุกสาขาท่ัวประเทศ  และ 
ตัวแทนจ าหน่ายยางดีสโตน  กว่า 400 สาขาท่ัวประเทศเช่นกัน ”  ดร.ธีธัช กล่าว 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  2  เมษายน  2560 

หวัข้อขา่ว   กยท.จับมือ ดีสโตน ผลิตล้อยาง คุณภาพ ราคา
ถูก 

 

กยท.จับมือ ดีสโตน ผลิตล้อยาง คุณภาพ ราคาถูก 

      

 

กยท. เร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ดันโครงการยางล้อประชารัฐ พร้อมจับมือดีสโตน ผลิตยางล้อคุณภาพ 
ราคาเป็นมิตร คาดปริมาณใช้ยางเพิ่มในประเทศไม่ต่ ากว่า 48 ตัน/ปี เล็งน าร่องสหกรณ์และผู้ประกอบการรถแท็กซี ่
กว่า 73,000 คัน 
 
 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าว
ว่า กยท. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจหลักท่ีบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตระหนักถึงความส าคัญในการผลักดันและส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกราย
ใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด จะเป็นประโยชน์
สูงสุดที่จะน าผลผลิตที่มีคุณภาพ มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนในประเทศได้ใช้ของดีมีคุณภาพ 
  
 การริเริ่มโครงการล้อยางประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการน ายางไปใช้มากที่สุด เพราะธุรกิจยานยนต ์เป็น
ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจ านวนมากซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
 
 ในป ี2558 มีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถน าไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
ละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของ
ปริมาณยางท้ังหมด 



 

 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วง
ปี 2560 เนื่องมาจาก ตลาดส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเงื่อนไขการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น 
 ดังนั้นหากมีการน าผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และท่ีส าคัญ 
ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ ากว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการน าวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพ่ิมรายได้
ให้กับประเทศชาติมากขึ้นด้วย  
นายณกรณ ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการยางล้อประชารัฐ กยท.จะจับมือร่วมกับบริษัทผลิตยางรถยนต์ ดีสโตน 
ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ท าการผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มี
ส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยน าร่องขอความร่วมมือขายให้กับสหกรณ์รถแท็กซี่ และผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่ 
 ขณะนี้ มีรถแท็กซี่ที่ข้ึนทะเบียนประมาณ 73,000 คัน หากทุกคันมีการเปลี่ยนยางล้อปีละ 1 ครั้ง จะมี
การใช้ยางล้อ 292,000 เส้น เป็นการใช้ยางเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจ านวน 584,000 กิโลกรัมต่อปี 
 นอกจากนี้ กยท. จะน าโครงการดังกล่าว มาใช้กับรถยนต์ของการยางแห่งประเทศไทยเอง ปัจจุบัน 
กยท. มีรถยนต์ทั่วประเทศ จ านวน 333 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 5 คัน รถกระบะ 193 คัน รถตู ้88 คัน 
รถบรรทุก 6 ล้อ 44 คัน และ รถบรรทุก 10 ล้อ 3 คัน จะต้องใช้ยางล้อประมาณ 1,400 กว่าเส้น และจะขยาย
สู่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ตั้งเป้ารถยนต์ในปี 2560 ประมาณ 5,000 คัน ทั้งนี ้โครงการยางล้อประชารัฐใช้
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการประมาณ 2 ปี คือตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 คาดการณ์
ปริมาณการใช้ยางในประเทศจะเพ่ิมไม่ต่ ากว่า 48 ตันต่อปี  

 “การที ่กยท.จับมือร่วมกับบริษัทผลิตยางรถยนต์เอกชน ดีสโตน ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่
ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป เป็นที่เชื่อม่ันในมาตรฐานด้านความปลอดภัย มุ่งจ าหน่ายแก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ นับว่าเป็นโอกาสดีทั้งภาคเกษตรกร เอกชน และรัฐ ที่
จะร่วมกันน าน้ ายางพาราจากภาคเกษตรกร เข้าสู่กระบวนการแปรรูป และเกิดการใช้จริง” นายณกรณ์ 
กล่าว 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


